
 

 

 
 

 
  

กสม. ขอรัฐบาลบังคับใช้กฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินเท่าท่ีจ าเป็น – ประกนัสิทธิให้แกนน าผู้ถูกควบคุมตัว 
เรียกร้องทุกฝ่ายอดกลั้น ใช้กลไกรัฐสภาในการแก้ไขปัญหา 

  วนัท่ี 15 ตุลาคม 2563 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท าหน้าท่ีแทน
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามท่ีไดมี้การชุมนุมของกลุ่มประชาชนและนกัศึกษาในนาม
คณะราษฎร เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและบริเวณรอบท าเนียบรัฐบาล  
ซ่ึงกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมดว้ยพนักงานเจา้หน้าท่ีไดล้งพื้นท่ีสังเกตสถานการณ์การชุมนุม
อย่างใกลชิ้ด กระทัง่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงในเขตทอ้งท่ีกรุงเทพมหานครและ 
เขา้ยติุการชุมนุมเม่ือช่วงเชา้มืดของวนัน้ี (15 ตุลาคม 2563) พร้อมควบคุมตวัแกนน าการชุมนุมในเวลาต่อมานั้น  

 ในวนัน้ี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้มีการประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อ
ประเมินสถานการณ์ดว้ยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งว่าอาจจะมีแนวโน้มน าไปสู่ความขดัแยง้ท่ีรุนแรงมากขึ้น  
จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นและยึดมั่นในหลกัสันติวิธีและความรับผิดชอบต่อสังคม
เหมือนท่ีผ่านมา ส าหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงในเขตท้องท่ีกรุงเทพมหานครนั้น  
กสม. เห็นว่า ประกาศดังกล่าวมีข้อก าหนดท่ีจ ากัดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนมากกว่า 
ในสถานการณ์ปกติ เพื่อความจ าเป็นในการระงบัเหตุท่ีอาจน าไปสู่ความรุนแรง ทั้งน้ี ตามหลกัการของกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political 
Rights– ICCPR) มาตรการจ ากัดสิทธิดังกล่าวควรใช้ในระยะเวลาท่ีจ ากดัตามความจ าเป็นของสถานการณ์ 
ดงันั้น หากสถานการณ์คล่ีคลายแลว้ ควรยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดงักล่าวทนัที ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ท่ีระบุว่า ‘การมีสิทธิเสรีภาพเป็นหลกั 
การจ ากดัตดัสิทธิเสรีภาพเป็นขอ้ยกเวน้’ 

 ส าหรับแกนน าผูชุ้มนุมท่ีถูกเจา้หนา้ท่ีควบคุมตวัไว ้ขอใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐดูแลใหเ้ขา้ถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มท่ีและโดยไม่ชักช้า พร้อมแจ้งสถานท่ีควบคุมตัวให้แก่ญาติพี่น้อง 
ได้รับทราบ โดย กสม. ก าลังติดตามประสานกับหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องให้มีการด าเนินการตามหลัก 
สิทธิมนุษยชนอยา่งเคร่งครัด และจะติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ดต่อไป 

 “กสม. เห็นว่าการใช้มาตรการทางกฎหมายเป็นหลักอาจมิใช่หนทางเดียวในการแก้ไขปัญหา  
ซ่ึงกระบวนการในรัฐสภาควรเป็นหนทางท่ีทุกฝ่ายยอมรับได ้รวมทั้งควรเคารพความแตกต่างทางความคิด
ความเช่ือ ตระหนกัถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนระหว่างกนัเพื่อให้ทุกฝ่ายอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งสันติสุข” 
นางประกายรัตน์ กล่าว 
 

    ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
15 ตุลาคม 2563 


